



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ โทร. ๐ ๒๖๒๘ ๕๒๔๙ - ๖๐ ต่อ ๓๒๐๑ - ๒ และ ๓๒๐๕ - ๖

ที่ กษ ๐๔๐๐.๘/ว ๕๙๘

วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐

เรื่อง ขอบความอนุเคราะห์จัดทำข้อมูลรายละเอียดการทำธุรกรรมการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์
เครดิตยูเนียน (เฉพาะสหกรณ์ที่จัดจ้างหรือเคยจัดจ้างผู้สอบบัญชีสหกรณ์ภาคเอกชน ปีบัญชี ๒๕๕๙)

เรียน หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์

ด้วยสถานการณ์ความเสี่ยงทางการเงินในปัจจุบันที่เกิดขึ้นกับสหกรณ์ต่างๆ โดยเฉพาะสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนียนที่มีการได้มาและใช้เงินไปลงทุนในแหล่งเงินทุนหรือสถาบันการเงินต่างๆ ในปริมาณเงินที่สูงและมีความเสี่ยง ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องทางการเงินและภาพลักษณ์ของสหกรณ์ รวมทั้งหน่วยงานกำกับดูแล กรมตรวจบัญชีสหกรณ์จึงได้แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำระบบการเชื่อมโยงการทำธุรกรรมทางการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนียน เพื่อศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ภาพรวมความเชื่อมโยงของการทำธุรกรรมทางการเงินที่สำคัญของสหกรณ์ พร้อมข้อสังเกตหรือข้อค้นพบต่างๆ

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ทันการ และสามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลประกอบการกำกับดูแลสหกรณ์ รวมทั้งกำหนดนโยบายได้ก้าวหน้าทันสถานการณ์ จึงขอความอนุเคราะห์จากท่านให้ดำเนินการ ดังนี้

๑. จัดทำรายละเอียดการทำธุรกรรมทางการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนียนเป็นรายสหกรณ์ เฉพาะสหกรณ์ที่จัดจ้างหรือเคยจัดจ้างผู้สอบบัญชีสหกรณ์ภาคเอกชน ปีบัญชี ๒๕๕๙ ซึ่งกรมตรวจบัญชีสหกรณ์จะอำนวยความสะดวกด้วยการจัดส่งรายชื่อสหกรณ์กลุ่มเป้าหมายดังกล่าวให้กับสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากงบการเงินและกระดาษทำการ ดังนี้

๑.๑ แบบสรุปข้อมูลแหล่งที่มาและใช้ไปของเงินทุนของสหกรณ์กลุ่มเป้าหมาย แยกตามประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนียน ตามตัวอย่างที่แนบ (เอกสารประกอบ ๑)

๑.๒ แบบสรุปข้อมูลรายละเอียดการทำธุรกรรมทางการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนียนเป็นรายสหกรณ์ ใน ๕ ประเด็น ได้แก่ เงินฝากสหกรณ์อื่น เงินกู้ยืม เงินลงทุน เงินกู้ยืม และเงินรับฝาก โดยระบุเป็นรายสถาบันการเงินที่ทำธุรกรรมร่วมกัน ตามตัวอย่างที่แนบ (เอกสารประกอบ ๒)

๒. สำหรับสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนียนที่มีทุนดำเนินงาน ตั้งแต่ ๕,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป ให้สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์แนบไฟล์สำเนางบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน มาพร้อมแบบสรุปข้อมูลตามข้อ ๑.๑ และ ๑.๒

ทั้งนี้ ให้สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จัดทำข้อมูลรายละเอียดการทำธุรกรรมทางการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนียนดังกล่าวให้แล้วเสร็จ และจัดส่งข้อมูลเป็นไฟล์ Excel มายัง E-mail : expert@cad.go.th อย่างช้าภายในวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๐

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ

(นางบริสุทธิ์ เปรมประพันธ์)

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

